

Tân Thành, ngày 21 tháng 9 năm 2022

THƯ CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ

Kính gửi: Phụ huynh cháu: Hoàng Nguyễn Bảo An

Lời đầu tiên, thay mặt cho Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên, nhân viên, cùng các cháu lớp 4 tuổi B3 của trường mầm non Tân Thành xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến phụ huynh của cháu Hoàng Nguyễn Bảo An đã có tấm lòng hảo tâm ủng hộ nhiệt tình bằng tinh thần và vật chất(2 điều hòa: Panasonic CU-XPU24XKH-8 Madein Malaysia) cho các cháu lớp 4 tuổi B3.

Ngày 14 tháng 9 năm 2022 nhà trường đã tổ chức các cuộc họp đi đến thống nhất triển khai Kế hoạch vận động tài trợ điều hòa cho các cháu tại 05 lớp học ở dãy nhà mới và gửi Thư ngỏ tới các Quý đơn vị, Doanh nghiệp, các bậc phụ huynh học sinh, các Cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn phường Tân Thành. Có thể nói Thư ngỏ chính là sự mong mỏi của các cô giáo và trẻ trong toàn trường, Thư ngỏ đã tạo ấn tượng tốt đẹp, cảm xúc phấn chấn xúc động trong lòng mỗi người, mỗi bậc phụ huynh của nhà trường. Từ đó nhà trường đã nhận được tài trợ của Phụ huynh cháu: Hoàng Nguyễn Bảo An với 02 cái điều hòa đẹp cho lớp 4 tuổi B3 để phục vụ chăm sóc sức khỏe - giáo dục trẻ trong năm học 2022 – 2023 và những năm học tiếp theo.

Để bước đầu có được kết quả đó là nhờ sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của các cô giáo tại lớp 4 tuổi B3 và đặc biệt sự ủng hộ nhiệt thành của Ông Nguyễn Văn Trọng và bà Hoàng Thị Bấy phụ huynh của cháu Hoàng Nguyễn Bảo An lớp 4 tuổi B3. Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn nhà tài trợ cho nhà trường (các cháu lớp 4 tuổi B3) có được tài sản này và xin chúc toàn thể gia đình - phụ huynh cháu Hoàng Nguyễn Bảo An luôn có sức khỏe tốt, gia đình hạnh phúc, làm ăn kinh tế ngày càng phát triển mạnh và thành công hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi mong muốn, quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh ngày càng phát triển bền vững trên



Cơ sở nhà trường có cơ sở vật chất khang trang và các cháu luôn đảm bảo sức khỏe tốt để học tập và phát triển tốt nhất.

Chúng tôi cũng tin tưởng và hy vọng rằng trong thời gian tới nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn nữa từ các Quý đơn vị, Doanh nghiệp các Cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn phường, đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh có con đang học tại trường mầm non Tân Thành.

Trân trọng!

**T.M NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG**



Vũ Thị Huân

